

Giới Thiệu Tổng Quan, Review các game có trên site RikVIP

Website <https://rikgame.vip>

Pinterest <https://www.pinterest.com/rikgamevip/>

About <https://about.me/rikgamevip>

Youtube <https://www.youtube.com/channel/UCCONx1dnzDTgsPVnYtp-FbQ/>

Địa chỉ: Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, 70000 Mail rikgamevip@gmail.com Hashtags #rikvip, #gamerikvip, #gamebaidoithuong, #rikvip2020, #rikvipgame, #rik.vip

Tổng hợp thông tin mới nhất về game RikVIP: hướng dẫn chơi các game bài, slots, tài xỉu, nổ hũ; cách nhận và dùng giftcode; hướng dẫn newbie và đăng ký + 100k.

Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ra sẽ cùng nhau review về game bài đổi thưởng Rikvip nhé.



Nhắc đến RikVIP hẳn rất nhiều anh em game thủ không khỏi xao xuyến trong lòng. Đây từng là huyền thoại được chỉ mặt nhắc tên khắp các diễn đàn game đổi thưởng online vào những năm 2015. Sau một số sự

cố khiến cổng game tạm dừng hoạt động, hiện nay sân chơi này đã quay trở lại và hứa hẹn “lợi hại hơn xưa” rất nhiều lần. Anh em hãy cùng khám phá nhé

2020 đánh sự lột xác của Rikvip, sau khi gặp sự số vào năm 2018. Rikvip hiện tại đã về tay các tài phiệt Mỹ, lần này Rikvip có đủ các chứng từ chứng nhận của nhà phát hành và hoạt động kinh doanh hợp pháp

Giao diện game bài đổi thưởng Rikvip lấy tông màu xanh tím cực kỳ sang trọng, với phong màu này giúp người chơi không bị mỏi mắt sau khi chơi game trong một thời gian dài

Rikvip thiết kế giao diện game cực kỳ hiện đại và đẹp mắt. Các chức năng trong game được sắp xếp một cách rõ ràng, dễ nhìn và cực kỳ dễ thao tác cho người chơi dù là lần đầu đăng nhập trải nghiệm. Giao diện game bài đổi thưởng Rikvip được thiết kế cực kỳ khoa học giúp người chơi dễ dàng sử dụng các tựa game trong cửa hàng của cổng game Rikvip. Với hệ thống âm thanh sống động sẽ kích thích mang lại cảm giác vui tươi cho người chơi với những trải nghiệm từ game bài đổi thưởng từ Rikvip mang lại

Review các game có trên site

Chúng ta sẽ cùng nhau review khám phá xem Rikvip mang lại cho chúng ta một hệ thống trò chơi như thế nào với đọt trở lại đầy sức mạnh mẽ này nhé

Chúng ta sẽ tìm hiểu trò chơi “Quyền Năng Bá Tước” trước nhé:

Là tựa game slot trong hệ thống cổng game bài đổi thưởng của Rikvip, các bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc khi click vào dấu “hỏi chấm” ngay trong giao diện game để được giải đáp về cách chơi, hệ số thưởng, nâng cấp giải thưởng, nổ hũ, giải thưởng đặc biệt. Các bạn sẽ hiểu rõ về “luật chơi di sản” và “luật chơi nhân bản” một cách rõ ràng nhất

Tiếp đến là game bài truyền thống được nhiều người yêu thích và chọn để chơi nhất. “Tiến lên miền Nam” có lẽ là tựa game không quá xa lạ với cộng đồng game thủ game bài đổi thưởng, các bạn có thể lựa chọn chơi bàn 4 người hoặc chế độ chơi 1 vs 1. Các bạn có thể vào bàn của những người chơi khác hoặc có thể tạo phòng riêng cho mình

Game bài đổi thưởng “Phỏm”, người chơi có thể thắng được nhiều tiền từ trong trò chơi này. Vậy “Phỏm là gì?” Phỏm là dãy sảnh đồng chất hoặc 3-4 lá bài giống nhau được gọi là Phỏm. Với số tiền kiếm được x10 mỗi khi các bạn ù, hãy vào game và trải nghiệm cùng Rikvip nhé

Mậu Binh là tựa game bài có thể chơi cùng với 3 người chơi khác, sắp xếp 3 chi theo độ lớn chi 1 > chi 2 > chi 3 sao cho các bạn ăn được bài của đối thủ. Nếu không sắp xếp 3 chi theo thứ tự thì các chi sẽ bị lũng

Poker Omaha là 1 bản biến thể của tựa game Poker truyền thống. Các bạn có 4 lá bài lựa chọn ra 2 lá bài để kết hợp với 3 lá bài khác để tạo thành tay bài mạnh nhất (tay bài HI) và tay bài thấp nhất (tay bài LO)

Tựa game bài “Caribbean stud poker) được nhiều người ưa chuộng bởi tỷ lệ cược khá lớn. Mỗi lượt chia một lá bài và tụ bài đủ 5 lá, sau đó sẽ so bài với với nhau ai lớn hơn sẽ là người thắng cược

“Bầu cua tôm cá” có lẽ không quá xa lạ với những người chơi trong cộng đồng game bài đổi thưởng này. Có 6 mặt với tỷ lệ 1 ăn 2 và khi ra 3 mặt giống nhau thì sẽ nổ hũ

Tựa game khá giống với Bầu cua tôm cá chính là Xóc Đĩa. Người chơi chỉ cần đặt cược vào 2 cửa chính: Lẻ và Chẵn hoặc 4 cửa đặc biệt với tỷ lệ ăn cược khác nhau

Candy một trong những tựa game được yêu thích bởi cách chơi đơn giản và tiền về nhanh. Người chơi chỉ cần lựa chọn mức đặt cược nhấn vào “quay” sau đó sẽ nhận thưởng nếu như trúng theo các dòng trúng thưởng trên bản hướng dẫn

Keno - Vietlott dự đoán số xổ với 2 cách chơi người chơi có thể trải nghiệm như sau: Cược số và Cược cơ bản để rõ hơn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở review game Keno - Vietlott nhé

Các bạn có thể sử dụng 5 xèng để quay “vòng quay may mắn” với phần thưởng lên đến 100.000.000 đồng sau khi thu thập đủ dòng chữ R I K V I P nhé

Mini Poker tựa game ăn cược cực kỳ nhiều tùy vào tổ hợp trả thưởng khi các bạn quay. Tỷ lệ cược ăn đến x1000 và nổ hũ khi quay vào tổ hợp đổi thưởng Thùng Phá Sản Lớn

Trên đây chỉ là một trong những tựa game thú vị nhất mà Rikvip mang đến cho người chơi trong lần trở lại lần này. Rikvip vẫn đang cố gắng hoàn thiện những tựa game hấp dẫn vẫn đang còn ở phía trước, nếu anh em còn nhiều bỡ ngỡ và chưa hiểu cách chơi các trò chơi trên hệ thống của Rikvip thì anh em đừng lo, sẽ có những video game review từng chi tiết về các trò chơi ở Rikvip cho anh em trải nghiệm nhé